



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
5 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, กท.ธุรกิจ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, springnews, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, INN, nationweekend, TNN, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook, one31, thaiPBS, hooninside)

-โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 4 ม.ค. 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 745 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 152 ราย ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว 577 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 8,439 ราย รักษาหายเพิ่ม 15 ราย รวมรักษาหาย 4,352 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 4,022 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 65 ราย พบผู้ป่วยเพิ่มใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวม 54 จังหวัด สำหรับผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุ 56 ปี มีโรคประจำตัวความดันสูง เบาหวาน และไขมันเลือดสูง มีประวัติเข้าพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรปราการและคลองเตย ยืนยันพบเชื้อ 1 ม.ค. ต่อมา 2 ม.ค. มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ใส่ท่อช่วยหายใจ 3 ม.ค. อาการแยลง ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และเสียชีวิต

-ผู้ว่าฯ น่าน แถลงพบผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัด จากโคม่าไลน์รู้ว่าพนักงานส่งอาหารที่คุยด้วยติดโควิด 19 แต่ยังไม่ไปเดินห้าง ประกาศมาตรการคุมเข้มทันที

- ผู้ว่าฯ ระยอง แถลงมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย จุดที่พบมากที่สุดยังเป็น อ.เมืองระยอง
- ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เผย พบผู้ติดเชื้อเป็นหญิงไทย อายุ 50 ปี ชาว จ.สมุทรสาคร ตรวจคนในบ้านเดียวกันพบติดเชื้ออีก 6 ราย รวมผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย โดยผู้ติดเชื้อไม่รับผิดชอบต่อสังคม มาจากพื้นที่เสี่ยงแต่ไม่กักกันตัว
- จันทบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 27 ราย รร.เอกชนพบนักเรียน ป.6 ติดเชื้อจากผู้ปกครอง
- เพชรบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นแม่ค้าในตลาดบางลี่
- อยุธยา พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย เป็นกลุ่มสนามไถ่ชนป่าโมกอินเตอร์ จ.อ่างทอง เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จพระสังฆราช
- สุพรรณบุรี แจ้งผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชายวัย 66 ปี มีประวัติเดินทางไปสนามไถ่ชนป่าโมก
- สิงห์บุรี พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย เป็นชาย อายุ 48 ปี 34 ปี และ 65 ปี มีประวัติเดินทางไปสนามไถ่ชนใน จ.อ่างทอง
- ลพบุรี พบผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 47 ปี ไปสนามไถ่ชนถึง 4 จังหวัด ได้แก่ สนามไถ่ชนหนองตาโล่ จ.สระบุรี สนามไถ่ชนบ้านแปง จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมไถ่ชนลูกชิ้นเสียว จ.ลพบุรี และสนามไถ่ชนลำท่าแดง จ.อ่างทอง
- นครปฐม พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นชาย อายุ 64 ปี อยู่ระหว่างสอบสวนโรค
- พิจิตร พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 ราย ทั้งหมดเป็นพ่อแม่ลูก เข้ารักษาที่ รพ.ระพพานหิน

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด) ทวีช่อง NBT

-รมช.สธ. ตรวจรพ.สนาม จ.สมุทรสาคร ที่สนามกีฬาจังหวัด วัดโคกราก และ Cohort ward ที่ รพ.ท่าฉลอม พร้อมขอเวลา 28 วัน สธ. จะร่วมมือกับจังหวัดและทุกภาคส่วนจัดการสอบสวนโรคและลดตัวเลขผู้ติดเชื้อลงให้ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, newtv, acnews

-ปลัด สธ. กำชับให้สถานพยาบาลในสังกัด บริการประชาชนด้วยรูปแบบการแพทย์วิถีใหม่อย่างต่อเนื่อง รับยาทางไปรษณีย์ รับยาร้านยาใกล้บ้าน และปรึกษาแพทย์ทางไกล เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่-รับเชื้อโควิด 19 ในสถานพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด เพื่อให้มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดังนี้ 1.ขอความร่วมมือหยุดอยู่บ้าน 2.สวมหน้ากาก 100% 3.ทานอาหารคนเดียวหรือเฉพาะในครอบครัว 4.งดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวขอให้อยู่บ้าน หากมีผู้มาเยี่ยมให้สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้ง อสม. หรือรพ. สำหรับหน่วยงานต่างๆ ให้งดจัดกิจกรรมที่เสี่ยงแพร่เชื้อ โรงงานต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคและคัดกรอง ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ ขอให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นและเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนช่วยลดการแพร่เชื้อโควิด 19 โดยใส่ใจสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช่อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ำ ส่วนร้านอาหารเน้นย้ำมาตรการป้องกันจุดสำคัญ คือ จุดปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ ห้องน้ำ ลูกบิด และอุปกรณ์ ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น เน้นกระบวนการปรุงสุกร้อนทุกครั้ง ส่วนผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ถ้าพนักงานในร้านเจ็บป่วย ไม่สบาย ต้องให้หยุดงานหรือไปพบแพทย์ ที่สำคัญคือ การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-กรมการแพทย์ โฟสต์ให้ความรู้เรื่องความแตกต่างของหอยผู้ป่วยเฉพาะกิจ และรพ.สนาม โดยหอยผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19 ไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง ปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ เพื่อให้รพ.สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนรพ.สนาม เป็นการจัดตั้งที่พักสำหรับการสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ ในพื้นที่ที่มีการควบคุม มีระบบดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และระบบการควบคุมการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, acnews

-อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทำหนังสือชี้แจงแนวทางการตรวจโรคโควิด 19 แก่รพ.เอกชนทั่วประเทศ ย้ำการตรวจแบบไคร์ฟรุ่ หากพบผลตรวจเป็นบวก ต้องรีบจัดรถพยาบาลไปรับผู้ป่วยมารักษาทันที ห้ามปล่อยให้ผู้ป่วยใช้รถสาธารณะหรือเดินทางเอง ป้องกันการระบาดของโรคสู่ชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ถ้ามีอาการไอจาม ไม่แนะนำให้ใส่หน้ากากที่มีवाल เพราะเวลาที่ไอจามละอองจะยังสามารถออกมาจากवालได้ แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพราะด้านในจะอุมน้ำ ตรงกลางของหน้ากากจะกรองเชื้อโรค ด้านนอกของหน้ากากจะกันน้ำ

มาตรการของศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, js100, TNN, INN, springnews, bangkokbiznews, thansettakij, mcot, newtv, thebankokinsight)

-นายกฯ ยอมรับว่า การแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 เป็นเรื่องยาก ขอความร่วมมือให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง รัฐบาลไม่ยอกล็อกดาวน์ประเทศ เพราะจะส่งผลกระทบต่อมาก เป็นห่วง 28 จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมาก แต่ถ้าเราควบคุมได้และทุกคนอยู่ในจังหวัดตนเองก็สามารถแก้ไขได้ จึงได้ประสานให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดควบคุมเข้มขึ้น ส่วนเรื่องวัคซีนคาดว่าใน 3 เดือนจะได้มา 2 ล้านโดส เตรียมวางแผนฉีดตามลำดับความเร่งด่วน

-โฆษก ศบค. ระบุ 28 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงการแพร่โรค ห้ามจัดงานวันเด็ก ส่วนพื้นที่จังหวัดควบคุม (สีส้ม) 11 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 38 จังหวัด ขอความร่วมมืองดการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน ทั้งนี้ สาเหตุที่พบการติดเชื้อสูงกว่าปกติเป็นเพราะ สธ. ร่วมกับ จ.สมุทรสาคร ค้นหาเชิงรุกที่โรงงานแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรสาคร จนพบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ 577 ราย ซึ่งแม้ตัวเลขจะสูง แต่ประชาชนไม่ต้องตระหนก เพราะพื้นที่ที่ตรวจพบเชื่อเป็นพื้นที่ควบคุม

-รมว.ศธ. เผยการปิดสถานศึกษาอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง ขอให้รอฟัง ศบค. อีกครั้ง ถ้า ศบค.สนับสนุนให้ประชาชนทำงานที่บ้าน ก็จะทำให้ผู้ปกครองอยู่บ้านดูแลบุตรหลานได้ ขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาภาพรวมทั้งประเทศ ส่วนการสอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 อาจนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จัดสอบคนละเวลา จะหารือวางแผนจัดการเรื่องนี้ต่อไป

-คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระบุ โรงเรียนเอกชนใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้ปิดเรียน ให้สอนผ่านระบบออนไลน์แล้ว

-สสจ.เชียงใหม่ เผยไหม้ไลน์หญิงติดโควิด รายที่ 50 ที่ยวสถานบันเทิง 5 แห่ง เดินห้างเซ็นทรัล เฟสซ่า เดินทางไปแพร่และล่าปาง

-ประธานสภาทนายความ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชื้อชาว จ.สมุทรสาคร ที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก หากเป็นจริงจะถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งประกาศจังหวัดที่ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องรายงานข้อมูลการเดินทางแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ มีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ จังหวัดต้องแจ้งกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีเป็นกรณีตัวอย่าง ส่วนผู้ประกอบการหากรู้เห็นเป็นใจหรือเพิกเฉยไม่ทำตามมาตรการทางสาธารณสุข มีความผิดหรือร่วมรับผิดชอบด้วยกัน

-กทท. มีคำสั่งปิด 25 สถานที่เสี่ยง ขยายเวลาปิดสถานศึกษา รวมถึงสถาบันกวดวิชาจนถึง 31 ม.ค. 2564

-นนทบุรี สั่งล็อกดาวน์ตลาดบางบัวทอง-สถานศึกษา

-ชลบุรี กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ส่งมอบรพ.สนาม ให้แก่ สสจ.จันทบุรี

-ลำปาง จัดตรวจกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อรายที่ 2 และ 3 ของจังหวัด ด้าน สสจ.ลำปาง แจ้งผลตรวจครั้งแรก 262 คน เป็นลบทั้งหมด

-ราชบุรี สั่งปิดศูนย์พระเครื่อง พระบูชา ตลาดนัดพระเครื่องทุกแห่งในพื้นที่ หลังพบผู้ป่วย 16 ราย

-ชัยนาท ออกคำสั่งผู้มาจาก 28 จังหวัดเสี่ยง ต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนเข้าพื้นที่

ประเด็นผลกระทบ**1.แพทย์เสนอแนะการควบคุมการแพร่ระบาด**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เนชั่นทีวี, ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า การป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อวงกว้างจำเป็นต้องให้ซื้ออาหารกลับไปรับประทานที่บ้าน เพราะหากปล่อยให้ร้านได้จะเกิดการระบาดเพิ่มได้ หากทำครึ่งๆ กลางๆ จะไม่มีประโยชน์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ 7 ข้อทำให้โควิด 19 ระบาดในประเทศไทยอีกครั้ง ภาครัฐบาลประกาศมาตรการเข้มข้นเคร่งครัด ต้องตรวจหาเชื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สถานการณ์มีโอกาสสูงมากที่จะแรงกว่าเดิม นานกว่าเดิม อาจติดเชื้อมากถึง 940 คนต่อวัน หรือ 5 เท่าของระลอกแรก และต้องสู้นาน 88 วันหรือ 2 เท่าของระลอกแรก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความว่า การควบคุมการระบาดต้องเป็นไปตามลำดับ คือ 1.การป้องกัน 2.การควบคุม 3.การลดปริมาณโรคให้น้อยลง 4.การกวดล้าง 5.การทำให้โรคหมด 6.การทำให้สูญพันธุ์ จากสถานการณ์ในปัจจุบันยากมากที่จะทำให้โรคหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือ การควบคุมไม่ให้มีผู้ป่วยมากไปกว่านี้ ถ้าเราไม่สามารถทำได้ในอนาคตอันใกล้อาจเห็นจำนวนผู้ป่วยเป็นหลักพันต่อวัน

2.โฆษก ศบค. แจงข่าวปลอมเรื่องการเยียวยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, antifakenews, twitter

-โฆษก ศบค. ชี้แจงกรณีข่าว “โฆษก ศบค. กล่าวว่า การเยียวยา คือ ภาระของภาษีประชาชน” ว่า ไม่เป็นความจริง เป็นการแก้ไขตัดแปลงรูปภาพ และข้อความเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลต่อ ยืนยันทรงทุกคำที่กล่าวออกมาด้วยเจตนาเพื่อส่วนรวม

3.ลือคดวาร์ 5 จังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด, ประชาชาติ, ผจก., ศูนย์ข่าวแชนนัล, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, moneyandbanging, Chiangmainews, newtv, matichonweekly, nationtv, js100, thaipbs, sanook)

-รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก เผย ศบค. อนุมัติให้ลือคดวาร์ 5 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง คือ สมุทรสาคร-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด งดเดินทางเข้าออก อนุญาตเฉพาะเหตุจำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (kapook, กรมประชาสัมพันธ์)

-นายกฯ ย้ำ ไม่มีการลือคดวาร์ แต่เป็นการให้ข้อมูลที่แต่ละจังหวัดเพิ่มมาตรการเข้มงวด

4.สมุทรสาครติดเชื้อจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, แนวหน้า

-จ.สมุทรสาคร รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 470 ราย เป็นคนไทย 74 ราย แรงงานต่างด้าว 396 ราย รวม 2,871 ราย

5.ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, INN, sanook, workpointtoday, mcot, thebangkokinsight, kaohoon)

-ศบค.อนุมัติต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึงสิ้นเดือน ก.พ.นี้ ขยายเวลานั่งกินในร้านอาหารได้ถึง 3 ทุ่ม หลังประชาชนและผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ

6.มาตรการร้านอาหารใน กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายกฯ เผย กรณี กทม.มีคำสั่งให้ร้านอาหารนั่งรับประทานในร้านได้ตั้งแต่ 6.00-19.00 น. ว่า ศบค.ได้หารือกันเพิ่มเติมให้ขยายเวลาไปถึง 21.00 น. แต่ยังไม่คงมาตรการเข้มข้นเหมือนเดิม

7.ผู้ติดเชื้อท้วงสจ.เผยแพร่ไลน์น้อยกว่าที่แจ้ง

สื่อที่นำเสนอ : twitter, facebook

-ผู้ติดเชื้อรายหนึ่ง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Komsant Boom Suphappant” ระบุว่า แจ้งไลน์ให้สจ.จันทบุรี ทราบเป็นหน้ากระดาน แต่สจ.ลงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สั้นมาก และขอชี้แจงว่าตนไม่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่สมุทรสาคร

7.พิธีกรชื่อดังโพสต์ใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการ, TNN, newtv, kapook, เพจ Drama-addict

-“น้ำเน็ก” พิธีกรชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กว่า ได้ไปซื้อเครื่องมือตรวจโควิด 19 มาตรวจด้วยตัวเอง ขึ้นขีดตัว C แปลว่าไม่ติดเชื้อ พร้อมระบุซื้อให้พนักงานตรวจทุกคน ด้านเพจ Drama addict อธิบายให้ความรู้ ว่า ชุดตรวจโควิด 19 อย.อนุญาตให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ได้เท่านั้น ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนซื้อไปตรวจเอง เพราะอาจได้ผลบวกหลงผลลบได้

8.จับพบเชื้อโควิดปนเปื้อนหีบห่อชิ้นส่วนยานยนต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, sanook, thebangkokinsight, Xinhua, sondhaitalk

-ทางการจีนรายงานว่า หลายพื้นที่ของจีนตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ หลังจากบริษัทจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งตรวจพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย โดยได้ให้พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับสินค้าดังกล่าวกักกันตัว ซึ่งทั้งหมดมีผลตรวจเป็นลบ ส่วนสินค้าที่เกี่ยวข้องถูกปิดผนึกแล้ว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, worldmeters, 77kaoded, newtv, Nationtv, kaohoon, posttoday, xinhuthai, Infoquest, js100, bangkokbiznews, positioningmag, workpointtoday)

-**สหรัฐ** ผู้ติดเชื้อเกิน 20.4 ล้านราย เสียชีวิต 350,186 ราย โดยรัฐนิวยอร์กพบผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของประเทศ... **เอกวาดอร์** ยังไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ แม้อัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงต่อเนื่อง... **ออสเตรเลีย** รัฐนิวเซาท์เวลส์ไม่พบผู้ป่วยในชุมชนเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 สัปดาห์... **อินเดีย** อนุมัติใช้วัคซีนโควาซิน ของบริษัทในประเทศเป็นการฉุกเฉิน... **เกาหลีใต้** ขยายคำสั่งห้ามประชาชนรวมกันในที่ปกอ้ายเกิน 4 คนทั่วประเทศ และเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หลังพบผู้ติดเชื้อรายวันสูงกว่า 1,000 คนในรอบ 4 วันที่ผ่านมา... **ญี่ปุ่น** เตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในโตเกียว และ 3 จังหวัดใกล้เคียง... **ฮ่องกง** พบผู้ติดเชื้อชนิดกลายพันธุ์ ซึ่งติดมาจากต่างประเทศ 1 ราย... **จีน** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยืนยันต้องฉีดเกินล้านรายก่อนตรุษจีน ขณะที่กรุงปักกิ่งฉีดวัคซีนโดสแรกแก่ประชาชนรวม 73,537 คน นับตั้งแต่ 1 ม.ค. ยังไม่พบรายงานผลข้างเคียง... **อังกฤษ** จับตาโควิด 19 กลายพันธุ์ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ หวั่นรุนแรงกว่า ไม่มั่นใจวัคซีนต้านได้... **อินโดนีเซีย** ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงสุดในอาเซียน ลูกกลม 34 จังหวัด... **มองโกเลีย** เริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชน 5 แสนคน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 86,041,606 ราย เสียชีวิต 1,859,179 ราย รักษาหาย 60,960,900 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 134

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

อุบัติเหตุปีใหม่ 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, thebangkokinsight, thailandplus

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. เผย 7 วัน เทศกาลปีใหม่ 2564 มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง โดยมีผู้บาดเจ็บรวม 20,506 ราย เสียชีวิต 389 ราย ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 29 และ 19 ตามลำดับ ขณะที่ผู้บาดเจ็บจากการดื่มสุราลดลงด้วย ร้อยละ 26 เนื่องจากสธ.ได้มอบหมายให้ อสม. ตั้งด่านชุมชนเพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่มาแล้วขับไม่ให้ออกสู่ถนน ตามนโยบาย “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม” และมีการบังคับใช้พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเข้มข้น 3 ประเด็น คือ ห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ห้ามขายลักษณะการลด แลก แจก แถม ซิงโคร และห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, พิมพ์ไทย) เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

-นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ รองปลัด มท. เป็นประธานแถลงข่าวการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ว่า ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2563 -3 ม.ค. 2564 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,072 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 358 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,073 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 9 จังหวัด ได้แก่ ตราด นครนายก นราธิวาส น่าน มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ระนอง อำนาจเจริญ และอุดรธานี จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 111 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงรายและนครราชสีมา จังหวัดละ 16 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 113 ราย สาเหตุหลักยังเกิดจากการขับรถเร็ว และเมาแล้วขับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 30 ธ.ค. 2563 มีอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนที่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบของกรมฯ คือ อุบัติเหตุที่เสียชีวิต 5 คนขึ้นไป หรือมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกัน 15 คนขึ้นไป ได้แก่ อุบัติเหตุรถพยาบาลสังกัด สธ. รถโดยสารสาธารณะ รถรับส่งนักเรียน รวมทั้งหมด 43 เหตุการณ์ มีผู้บาดเจ็บ 676 ราย เสียชีวิต 64 ราย ช่วงที่พบอุบัติเหตุมากที่สุด คือ เดือนม.ค. ก.พ. ต.ค. และธ.ค. คาดว่าวันที่ 3-9 ม.ค. มีโอกาสจะพบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับจากเทศกาลปีใหม่ 2564 ดังนั้น ก่อนเดินทางไกลทุกครั้ง ควรเตรียมความพร้อมทั้งผู้ขับขี่และยานพาหนะ เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเดินทางเป็นหมู่คณะ งดดื่มสุราขณะขับขี่และโดยสาร คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้าย ขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถโดยเด็ดขาด และลดความเร็วในการขับขี่ โดยเฉพาะในขณะฝนตกหรือทัศนวิสัยไม่ดี หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โทรขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร. 1669 หรือโทร 1422

นักท่องเที่ยวยกมตติในรีสอร์ท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-จนท.หน่วยกู้ภัยสูง 31 พบร่างชายไทย อายุ 35 ปี นอนหมดสติอยู่ภายในตอนแคว่ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา ทราบว่ามาจาก พื้นที่โซนสีแดง จึงดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมควบคุมโรค โดยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำส่ง รพ. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ และสอบสวนไทม์ไลน์ คาดว่าอาจเกิดจากดื่มเหล้าฉลองปีใหม่จนร่างกายรับไม่ไหวและหมดสติ

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(thailandplus.tv, siamrath.co.th, mgronline, naewna.com)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน พบได้ทุกเพศทุกวัย มักเกิดจากสาเหตุของหูชั้นใน อาการที่พบบ่อย คือ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม ทรงตัวลำบาก รู้สึกสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนหรือตัวเองหมุนทั้งที่ไม่มีการเคลื่อนไหว อาจมีอาการทางหูร่วมด้วย เช่น หูอื้อ มีเสียงในหู เป็นต้น การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องมีความสำคัญเพราะหากได้รับการรักษาในระยะแรกจะได้ผลดี หากมีอาการขณะทำกิจกรรมต่างๆ ควรหยุดนั่งพักเพื่อป้องกันการหกล้ม หากอาการมากควรนอนพักจนอาการดีขึ้นและรีบไปพบแพทย์ นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้อาการแย่ลง เช่น การหันศีรษะ/เปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว การก้ม เงยคอบานๆ ความเครียด วิดกกังวล อดนอน เป็นต้น ควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก

-น.ส.ศิวพร รังสิยานนท์ รองโฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ คพ. แถลงคุณภาพอากาศว่า ปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินมาตรฐาน 18 พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คาดว่าจะมีฝุ่นถึงวันที่ 9 ม.ค. 2564

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

